



รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมศูนย์กีฬาตำบลโป่งงาม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการกิจกรรมศูนย์กีฬาตำบลโป่งงาม
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โครงการกิจกรรมศูนย์กีฬาตำบลโป่งงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จสิ้นแล้ว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

ความเป็นมาของการจัดกิจกรรม

การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจากในปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน การดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ทำให้ไม่มีเวลาออกกำลังกายและเล่นกีฬา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอและหันไปพึ่งพายาเสพติด ทำให้มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้น เมื่อเศรษฐกิจทรุดตัวลง สุขภาพเสื่อม สังคมมีปัญหา ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักในภัยอันตรายที่มีใกล้ตัว จึงมีแนวคิดที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนในพื้นที่ตำบลโป่งงาม

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖(๑๔) การส่งเสริมกีฬา และได้เล็งเห็นความสำคัญในการเล่นกีฬาเพื่อให้เยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง และเสริมสร้างทักษะทางการกีฬาให้แก่เยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามจึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมศูนย์กีฬาตำบลโป่งงาม “การแข่งขันกีฬาฟุตบอลโป่งงามคัพ ครั้งที่๑” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ไม่พึ่งพายาเสพติด และเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีของเยาวชนตำบลโป่งงาม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง และเสริมสร้างทักษะทางการกีฬาให้แก่เยาวชน

วัน เวลา สถานที่ดำเนินโครงการ

ระหว่างวันที่ ๓-๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สนามอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสันติคีรี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ผลที่ได้รับจากการจัดทำโครงการ

เยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง และเสริมสร้างทักษะทางการกีฬาให้แก่เยาวชน

งบประมาณ

โดยเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการกิจกรรม ศูนย์กีฬาตำบลโป่งงาม ปัจจุบันคงเหลือ ๑๓,๕๐๐.-บาท (-หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๕๐๐.-บาท (-หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

วิธีการดำเนินงาน

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม จะดำเนินโครงการกิจกรรมศูนย์กีฬาตำบลโป่งงาม โดยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด (กีฬาไหว้พระจันทร์) ประเภทกีฬาบาสเกตบอล ระหว่างวันที่ ๓-๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สนามอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสันติคีรี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปัญหาอุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

-

ภาคผนวก

๑. สำเนาโครงการฯ
๓. รูปภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการกิจกรรมศูนย์กีฬาตำบลโป่งงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย



